

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดการกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดทำข้อมูล (1) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรณีการจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (2) เพื่อสื่อสารแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ (3) เพื่อแจ้งช่องทางการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 กรณีนิติบุคคลไม่สามารถจัดการประชุมหรือประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

นิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถจัดการประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ และหลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้วต้องจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถจัดการประชุมหรือประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ (เรียน นายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง) และเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลควรดำเนินการดังนี้

- บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ควรนำส่งหนังสือชี้แจงพร้อมกับการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

- สมาคมการค้าและหอการค้า ควรนำส่งหนังสือชี้แจงพร้อมกับการนำส่งงบดุล

ตารางที่ 1 : ช่องทางนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล

ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์ (ช่องทางแนะนำ)	ช่องทางที่ 2 : นำส่งด้วยตนเอง	ช่องทางที่ 3 : ไปรษณีย์
เข้าสู่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และกรอกข้อมูลภายใต้หัวข้อแบบฟอร์มชี้แจงกรณี <u>ได้รับผลกระทบจากการจัดประชุมจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19</u> ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Google Form พร้อมทั้งแนบหนังสือชี้แจงเหตุผลในรูปแบบ PDF File หรือ JPEG File	นำส่งด้วยตนเอง (Walk-In) ตามสถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่ : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบิณน้ำ จังหวัดนนทบุรี หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในต่างจังหวัดให้ยื่นที่ : หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	นำส่งทาง <u>ไปรษณีย์ลงทะเบียน</u> ตามที่อยู่ต่อไปนี้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนสนามบิณน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ท่านสามารถดูตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและเข้าถึงช่องทางที่ 1 ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ QR Code



ตารางที่ 2 : กรอบระยะเวลาตามกฎหมายสำหรับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ก่อน มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

นิติบุคคล	(1) การจัดประชุม ผู้ถือหุ้น	(2) การนำส่ง	
		2.1 สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น	2.2 งบการเงิน
บริษัทจำกัด	ภายใน 4 เดือน นับจาก วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	ภายใน 14 วัน นับจาก การประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมหาชนจำกัด	ภายใน 4 เดือน นับจาก วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางที่ 3 : กรอบระยะเวลาสำหรับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
หลัง มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

นิติบุคคล	(1) การจัดประชุม ผู้ถือหุ้น	(2) การนำส่ง	
		2.1 สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น	2.2 งบการเงิน
บริษัทจำกัด	ไม่ได้กำหนด	ภายใน 14 วัน นับจาก การประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น
	ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางช่องทางใด ช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทางข้างต้น <u>หลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้ว</u>		
ตัวอย่าง บริษัท A จำกัด มีวันสิ้น รอบระยะเวลาบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามกฎหมายต้อง จัดประชุมภายใน 30 เมษายน 2563	30 มิถุนายน 2563 (เนื่องจากได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 จึงจัด ประชุมล่าช้าไป 2 เดือน)	14 กรกฎาคม 2563	31 กรกฎาคม 2563
	บริษัท A จำกัด ได้จัดทำและนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า <u>หลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้ว</u>		
บริษัทมหาชนจำกัด	ไม่ได้กำหนด	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 1 เดือน นับ จากการประชุมผู้ถือหุ้น
	ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางช่องทางใด ช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทางข้างต้น <u>หลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้ว</u>		
ตัวอย่าง บริษัท B จำกัด (มหาชน) มีวันสิ้นรอบระยะเวลา บัญชี คือ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามกฎหมาย ต้องจัดประชุมภายใน 30 เมษายน 2563	30 มิถุนายน 2563 (เนื่องจากได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 จึงจัด ประชุมล่าช้าไป 2 เดือน)	31 กรกฎาคม 2563	31 กรกฎาคม 2563
	บริษัท B จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า <u>หลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้ว</u>		

ตารางที่ 4 : กรอบระยะเวลาสำหรับสมาคมการค้า และหอการค้า
ก่อน และ หลัง มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นิติบุคคล	ก่อน มีมาตรการฯ		หลัง มีมาตรการฯ	
	(1) การจัดประชุมใหญ่	(2) การนำส่งงบการเงิน	(1) การจัดประชุมใหญ่	(2) การนำส่งงบการเงิน
สมาคมการค้า และ หอการค้า	ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการบัญชี	ภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่	ไม่ได้กำหนด แต่ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า <u>หลังจาก</u> ดำเนินการจัดประชุมแล้ว	ภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่

ประเด็นที่ 2 กรณีนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ไม่สามารถจัดทำและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

นิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และมีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ยื่นงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตารางที่ 5 : ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

นิติบุคคล	กรอบระยะเวลา เดิม ตามกฎหมาย	ขยาย ระยะเวลา ตามแนวทางของกรม เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร	ยื่นงบการเงินต่อกรมภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี	นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ยื่นงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้แจง

ประเด็นที่ 3 ช่องทางการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมสัมมนาแบบในห้องเรียน (In-Class Training) ได้

กรมมีช่องทางให้บริการอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 6 โดยสมัครอบรมผ่านทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.dbd.go.th ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 และจะสามารถอบรมได้ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2563

ตารางที่ 6 : หลักสูตรอบรมออนไลน์

หลักสูตรวิชาชีพบัญชี	นับเป็นบัญชี (ชั่วโมง)	นับเป็นอื่นๆ (ชั่วโมง)
สารสนเทศทางการบัญชี 1	3	3
สารสนเทศทางการบัญชี 2	9	0
จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	7	0
วิเคราะห์งบการเงิน	7	0
งบกระแสเงินสด	7	0
ทฤษฎีบัญชีต้นทุนนำรู้	6	0

กองกำกับบัญชีธุรกิจ
มีนาคม 2563